

# ร.น.ประชุมชนสร.เสนอที่ดินถึงนิคมฯใหม่ จากคดียกฟ้อง

คดียกฟ้อง

ต่อจากหน้า 1

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญระบุว่า “คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ แต่จะใช้อำนาจแต่งตั้งหรือย้ายข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งมิได้วันแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง “โดยจะมีการประชุมนัดแรกหลังพ้นจากตำแหน่งอันเนื่องมาจากอายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงกันในวันที่ 11 มกราคมนี้ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย นายเสริมชัย กิตติรัตน์ไพบูลย์ เปิดเผยว่าทางหอการค้าได้เสนอเรื่องเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาไปหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องนิคมอุตสาหกรรมนั้น แม้ว่าทางคณะรัฐมนตรีให้มีการ

จากความคิดดังกล่าวได้รับการขานรับจากประชาชนในพื้นที่ทันทีโดยนายสวส ศรีพรหม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 นายชั้น เชียงดา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 นางศรีคำ แก้วแซ ประชานแม่บ้านหมู่ 1 และนางขันแก้ว บุญกันธา ประชานแม่บ้านหมู่ 2 ค. โขชัย กิ่ง อ. คอยหลวง ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้มีนิคมอุตสาหกรรมขึ้นที่กิ่งอ. คอยหลวง เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเคยมาสำรวจที่ดินบริเวณคด.หนองปากอและคด.ปงน้อยกิ่ง อ. คอยหลวง ไว้แล้วมีที่ดินมากมายและอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือเชียงแสนที่จะสร้างใหม่ด้วย “เพียง 20 กว่ากิโลเมตรเท่านั้นการคมนาคมก็สะดวก หากมีนิคมเกิดขึ้นที่นี้ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานไปทำงานกันไกลๆที่อื่นอีกแต่ไม่ทราบว่าจะทำไม่ถึงเจียบหายไป”

ชาวบ้านขานรับและแสดงความสงสัยที่กนอ. จะเลือกเฉพาะที่เชียงแสนในขณะนั้น อย่างไรก็ตามทางการเมืองมีข่าวว่าจะให้ย้ายไปเชียงของอีกแล้ว

หอการค้าระบุ “อดีตผู้ว่าฯ นรินทร์” เคยสำรวจไว้แล้ว มีที่ดินพร้อมถึง 6,000 ไร่ อยู่ไม่ไกลจากท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 เป็นศูนย์กลางการคมนาคมจากชายแดนแม่สาย-เชียงแสน-เชียงของ สู่เชียงราย ชาวบ้านค.โขชัย กิ่งอ.คอยหลวง ขานรับทันทีจะได้มีงานให้ลูกหลานทำ ไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานบ้านช่อง แต่ “การเมือง” กำลังเป็นพิษอีกแล้ว เมื่อผอ.เลือกตั้ง “ไทยรักไทย เชียงราย-พะเยา” จะให้สำเร็จ ภูมิภาคที่ตรกรางเที่ยวสุดท้าย สมัครส.ส.ไม่ได้ทั้งบัญชีรายชื่อและส.ส.เขตไปเป็น “ผู้ดูแลนิคมอุตสาหกรรมเชียงของ”

(อ่านต่อหน้า 10)